



ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ  
สาขาศิลปกรรมและการออกแบบ (Art & Design)  
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2568

ตามที่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2568 และจัดการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการฯ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2567 และวันที่ 5 มกราคม 2568 ตามลำดับนั้น บัดนี้โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา) ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2568 ดำเนินการดังนี้

1. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ (ทุกราย) และประเภทรอการพิจารณาเข้าศึกษา (ทุกราย)

1.1 ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนรับเอกสารและลงทะเบียนเข้ารับรายงานตัวในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2568 ภายในเวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปกัณฑ์ ชั้น 5 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หากพนักกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้

1.2 ผู้ปกครองหรือนักเรียน เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการรายงานตัวและการลงทะเบียนเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา) เริ่มประชุมเรียกรายงานตัวตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป

1.3 เตรียมเอกสารที่จะต้องยื่นในวันรายงานตัว ดังนี้

1.3.1 ใบ ปพ. 1: บ ฉบับปัจจุบัน (จนถึงภาคเรียนปัจจุบัน) สำหรับฉบับอนุมัติสำเร็จการศึกษา (ตัวจริง)ให้นำมายื่นภายในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เท่านั้น หากพนักกำหนดและไม่ติดต่อโรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา) ถือว่า “สละสิทธิ์” และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้

1.3.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ - นามสกุลนักเรียน , ชื่อ - นามสกุลบิดา และชื่อ - นามสกุลมารดา (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) อย่างละ 1 ฉบับ

1.3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

1.3.4 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (กรณีไม่ตรงกับใบสมัคร) จำนวน 1 ฉบับ

1.3.5 เอกสารแสดงคนอื่น ๆ (กรณีไม่ใช่ผู้ถือสัญชาติไทย)

1.4 หลักฐาน...

1.4 หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมสำหรับนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ สาขาศิลปกรรมและการออกแบบ (Art & Design)

1.4.1 ประเภทผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ตัวจริง) สามารถโอนเงินค่าธรรมเนียมรวมทั้งสิ้น 39,750.- บาท (สามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันอังคารที่ 21 มกราคม 2568 เวลา 13.00 น. โดยโรงเรียนรับชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขานครปฐม ชื่อบัญชี “คณะศึกษาศาสตร์ (โรงเรียนสาธิตฯ มัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร” เลขที่บัญชี 106-3-63976-8 (เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ไม่รับชำระเป็นเงินสด)

**คำเตือน** การชำระเงินด้วยวิธีการโอนโดยไม่แสดงหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม และไม่ยื่นเอกสารรายงานตัวในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าการรายงานตัวไม่สมบูรณ์ จะถือว่า “สละสิทธิ์” การเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา) จะถูกตัดสิทธิ์การรายงานตัวและเรียกผู้ผ่านการทดสอบฯ ประเภทรอการพิจารณาเข้าศึกษารายงานตัวแทนทันที จะเรียก้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้ ค่าใช้จ่ายที่ชำระเรียบร้อยแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น โปรดตัดสินใจให้รอบคอบและตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการในแต่ละขั้นตอน

1.4.2 ประเภทรอการพิจารณาเข้าศึกษา (สำรอง) จะสามารถโอนเงินค่าธรรมเนียมรวมทั้งสิ้น 39,750.- บาท (สามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ได้ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2568 เท่านั้น (โปรดอย่าชำระเงินล่วงหน้าจนกว่าจะได้รับสิทธิ์เข้ารายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ซึ่งท่านจะทราบในวันรายงานตัวเท่านั้น) โดยโรงเรียนรับชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขานครปฐม ชื่อบัญชี “คณะศึกษาศาสตร์ (โรงเรียนสาธิตฯ มัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร” เลขที่บัญชี 106-3-63976-8 (เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น)

**คำเตือน** การชำระเงินด้วยวิธีการโอนโดยไม่แสดงหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม และไม่ยื่นเอกสารรายงานตัวในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าการรายงานตัวไม่สมบูรณ์ จะถือว่า “สละสิทธิ์” การเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา) จะเรียก้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้ ค่าใช้จ่ายที่ชำระเรียบร้อยแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น โปรดตัดสินใจให้ถี่ถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการในแต่ละขั้นตอน

1.5 หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา) กำหนดจะถือว่าท่าน “สละสิทธิ์” และโรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา) จะพิจารณาให้สิทธิ์แก่ผู้ผ่านการทดสอบฯ ประเภทรอการพิจารณาเข้าศึกษาฯ มารายงานตัวตามลำดับต่อไปทันที

2. สำหรับผู้ผ่านการทดสอบฯ ประเภทรอการพิจารณาเข้าศึกษาฯ ทุกราย ตามบัญชีรายชื่อโปรดดำเนินการตามข้อ 1 เช่นเดียวกับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้ การยืนยันรายงานตัวจะกระทำต่อเมื่อประเภทผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ สละสิทธิ์ หากไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับรายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ให้ดำเนินการในลำดับต่อไปตามข้อ 3

3. สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาฯ (ไม่ปรากฏชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบฯ ทั้งประเภทผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และประเภทผู้รอการพิจารณาเข้าศึกษา) และมีความประสงค์จะแสดงความจำนงเข้าศึกษาต่อในกรณีที่มีที่นั่งว่าง ให้กรอกข้อความในเอกสารแจ้งความจำนง และส่งคืนโรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา) ระหว่างวันที่ 20 - 24 มกราคม 2568 เวลา 09.00 - 15.00 น. (เว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์) ณ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา)

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีที่นั่งว่าง โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา) จะมีคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาความเหมาะสม เฉพาะนักเรียนที่แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2568 เท่านั้น โดยการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์จากโรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา) ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2568



(ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย)

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์



ผลการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการสำหรับเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2568

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาศิลปกรรมและการออกแบบ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	
1	เด็กหญิง กอข้าว	เกตต์แก้ว
2	นางสาว เกสร	อินกำแหง
3	เด็กหญิง โชติกา	สกุลเวช
4	เด็กหญิง เฌอเอม	แต่้มจันทร์
5	นางสาว ณภัค	วงษาลังการ
6	เด็กชาย ณ์ภูธร	แต่้มมาลา
7	เด็กหญิง ณิชกมล	ตั้งถิ่น
8	เด็กหญิง นิชชา	พรหมทอง
9	เด็กหญิง นิชาภัทร	สุวรรณโณ
10	เด็กหญิง นิชารีย์	ตุ้มทอง
11	เด็กหญิง ดานา	ภาสบุตร
12	เด็กหญิง ตฤณคณเศศ	ปริญฉัตรแก้ว
13	เด็กชาย ธิรคุณ	บุรพากาญจน์
14	เด็กหญิง ธิญชนก	ทรัพย์ทวีธิรกุล
15	เด็กหญิง นภัสรัญช์	เมฆวี
16	นางสาว นรกมล	ชาวเฉียง
17	เด็กหญิง นันทน์ภัส	ภูสิทธิวรพนธ์
18	เด็กหญิง บนฟ้า	โรจนธานินทร์
19	นางสาว บัณฑิตา	มีแก้ว
20	เด็กหญิง ปิณณ์	กุลวโรตตมะ
21	เด็กชาย พงศ์ปณต	ผดุงสิทธิ์
22	เด็กหญิง พรลภัส	รักกสิกร
23	เด็กหญิง พลอยพราวใส	เขี้ยวรัมย์
24	นางสาว พิชญพรรณ	ไทยชน
25	เด็กชาย พุทธิศิลป์	ศิริพรเลิศ
26	นาย ภูธดา	โมราศิลป์
27	นาย ภูริภัทร	เสนวงษ์
28	นางสาว เมธาพร	สีสดใส
29	เด็กหญิง ศรัณยา	สิวงษา
30	นางสาว ศศิณัฐ	ศิริวัฒนากร
31	นางสาว ศิวศิริ ธนรรณลีปาง	ทวีรชตอนันต์
32	นาย สาธิต	สอาดจิตต์
33	เด็กหญิง อลิสา	ปิยกิจการ
34	เด็กหญิง เอมิกา	คชเสนี



ผลการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการสำหรับเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2568

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)

ผู้รอกการพิจารณา สาขาศิลปกรรมและการออกแบบ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	
1	เด็กหญิง พิชญา	สารวงศ์
2	เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์	ลักษณานุรักษ์
3	เด็กชาย กฤษนนท์	มีสี
4	เด็กชาย กำจรวิทย์	แก้วจันทร์ทอง
5	เด็กหญิง ธัญชนก	ดีมศิลป์
6	เด็กหญิง นะมามี	จงพิพัฒน์ชัยพร
7	เด็กหญิง นันทภัทร	นิธิพงศ์ไพศาล
8	เด็กหญิง ปารณีย์	อภิวัฒน์ตระกูล
9	นางสาว สุธาสินี	แก้วกระจ่าง
10	เด็กหญิง อรสินี	ปัญญา

